



เลื่อนได้แต่อย่าล้ม

การปฏิรูประบบกฎหมายของไทย หนึ่งในภารกิจปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยและเอื้อต่อการบริหารประเทศในทุกๆ ด้าน

กฎหมายเศรษฐกิจหลายฉบับถูกยกเลิก ถูกแก้ไข ถูกยกร่างขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศในอนาคต ซึ่งรัฐบาลนั้นนับได้ว่าได้มีการแก้ไขกฎหมายอย่างมากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ดี ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ยังไม่สามารถผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แกรม สนช.ยังเสนอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำคัญ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการชดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ทั้งนี้ สนช.เห็นว่าการเลื่อนพิจารณากฎหมายเหล่านี้ออกไปก่อน น่าจะดีกว่าที่จะผ่านกฎหมายออกไปแล้วมีปัญหาในภายหลัง เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนถึงแม้จะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ก็ตาม โดยเฉพาะกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ อย่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะต้องมีการเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้

สำหรับตัว พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ เป็นกฎหมายใหม่ที่มีวัตถุประสงค์จะเก็บภาษีตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะมีการแบ่งอัตราภาษีเป็นประเภทต่างๆ และจากการที่ไม่เคยมีภาษีนี้นมาก่อนทำให้เศรษฐกิจที่ถือครองที่ดินจำนวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่างพากันต่อต้านภาษีนี้อาจจะเกรงจะเสียประโยชน์ ซึ่งได้มีการเสนอขอให้เลื่อนการใช้กฎหมายไปก่อนผ่านทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กรอ.) ไปก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ กฎหมายที่จะมีปัญหาไม่แพ้กันคือ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ และร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ กฎหมาย 2 ฉบับนี้ถูกจับจ้องมองจากฝ่ายการเมืองและประชาชนอย่างมาก เพราะตัวกฎหมายรัฐวิสาหกิจเองประชาชนมีความหวาดระแวงว่ารัฐบาลจะทำเพื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้กำไรไปให้กับเอกชน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตกับการแปรรูป ปตท. ส่วน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำนั้น หลักการคือใครใช้ก็จะต้องจ่าย ดังนั้นจึงมีการนำไปบิดเบือนเจตนารมณ์ของกฎหมายว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีการใช้น้ำจากเกษตรกร ทำให้เกิดความวุ่นวายเพราะไม่เข้าใจกัน

นอกจากนี้ ควรจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเวทีสาธารณะที่ไม่ใช่การเลื่อนออกกฎหมายทั้งหมดนั้น คงจะไม่มีผลอะไรหากไม่พร้อมที่จะใช้ก็ควรจะใช้เวลานี้พิจารณาอย่างรอบคอบว่ากฎหมาย

นั้นมีข้อดีหรือจุดอ่อนอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะแก้ไขให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยขึ้นอยู่กับหลักการประเทศชาติต้องมาก่อน ไม่ได้ทำเพื่อให้คนหนึ่งคนใดได้ประโยชน์โดยเฉพาะคนรวย

ที่ผ่านมารัฐบาลโดนครหามาตลอดว่า บริหารเศรษฐกิจได้รวยกระจุก จนกระจาย กฎหมายที่โดนยื้อให้ค้างคาการพิจารณานั้น เป็นกฎหมายที่จะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ หากกฎหมายนี้ถูกลากไปเพื่อที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นเรื่องที่เราจะรับฟังได้ แต่หากถูกเลื่อนออกไปจนล้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ■